



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Xử phạt nặng để hạn chế vi phạm giao thông



Lực lượng công an lập biên bản người vi phạm giao thông.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 46 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, các cơ quan chức năng đã kéo giảm và kiểm soát số vụ tai nạn giao thông.

Thượng tá Phí Văn Tuyền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Nghị định số 46 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng so với các nghị định trước đây, trong đó điều chỉnh theo hướng xử phạt nặng những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây mất trật tự an toàn giao

thông (TTATGT). Bên cạnh việc tăng mức phạt tiền đối với một số hành vi, Nghị định còn tăng thêm thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề... Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị định số 46, việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT,

ý thức của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên. Lực lượng thanh tra giao thông đã tập trung kiểm tra, cương quyết xử lý 5.000 trường hợp vận chuyển hàng hóa quá tải, quá khổ, quá chiều dài thùng xe, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; 3.000 trường hợp vi phạm về vận chuyển hành khách chủ yếu là dừng, đón trả khách không đúng nơi quy định; dừng, đậu không đúng nơi quy định; không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy; chở quá số người quy định... Công an tỉnh đã lập biên bản, xử lý 90.977 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 70 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 10.924 trường hợp, tạm giữ 3.949 ô tô, 6.317 mô tô. Trong đó, xe ô tô khách vi phạm chiếm 2%, ô tô tải chiếm 10%, ô tô con chiếm 8%, còn lại 80% là vi phạm của xe mô tô, xe thô sơ...

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Thái Bình đánh giá: Trong nhiều nguyên nhân dẫn

đến tai nạn giao thông đa phần do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện như: dừng, đậu phương tiện không đúng quy định, vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, đi ngược chiều, chuyển hướng, quay đầu không đúng nơi quy định... Tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT của một bộ phận không nhỏ người dân để trở thành thói quen tùy tiện gây mất ATGT. Cùng với đây mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần nâng mức độ, đa dạng hình thức xử phạt để xóa bỏ thói quen nguy hiểm này. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng mức phạt, thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và quy định tạm giữ phương tiện đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, hiệu lệnh hướng dẫn của người điều khiển phương tiện giao thông hoặc kiểm soát giao thông; tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy từ 100.000 - 200.000 đồng lên 200.000 - 400.000 đồng; bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi buồng còi 2 tay khi điều khiển mô tô... Mức xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng đối với hành vi chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng để rơi vãi có mùi, bạt che đầy

nhưng vẫn để rơi xuống mặt đường gây mất ATGT và mất vệ sinh môi trường như hiện nay là chưa đủ sức răn đe; phải tăng mức phạt đối với những trường hợp vi phạm trong thành phố, thị trấn. Bên cạnh đó, cần bổ sung những chế tài xử phạt đối với các chủ cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, chủ doanh nghiệp, kho bãi... không chấp hành quy định về tải trọng khi bốc xếp hàng hóa lên ô tô. Nếu các cơ sở sản xuất này không chấp hành thì hình thức xử lý nghiêm là thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đình chỉ hoạt động nếu tái phạm. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Lực lượng công an từ tỉnh đến các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các trường hợp khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, vượt đèn tín hiệu, chở hàng hóa quá khổ quá tải, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ...

NGUYỄN TÙNG

Nhiều đề xuất ổn định cung cầu thịt lợn trong vùng bệnh dịch tả lợn châu Phi



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Nhiều ý kiến cho rằng cần có chính sách vừa chống được dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất để cân bằng cung cầu thị trường thịt lợn thời gian tới và bảo vệ duy trì ngành hàng.

Đã có 29 tỉnh, thành phố ghi nhận có bệnh dịch tả lợn châu Phi, với tổng số lợn bệnh và bị tiêu hủy trên 1,2 triệu con, chiếm 4% tổng đàn lợn của cả nước. Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn là bệnh có khả năng xâm nhiễm vào cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới. Những thông tin trên được đưa ra trong hội nghị trực tuyến phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức.

Một nhà máy giết mổ, chế biến thịt lợn đã phải đóng cửa vài tháng nay do ở trong vùng có dịch. Theo quy định, lợn và các sản phẩm thịt bị nghiễm cảm vận chuyển ra, vào vùng dịch hoặc vùng bị dịch cực nghiêm trọng, ngoài thiết hại trước mắt về kinh tế, doanh nghiệp lo lắng nhà máy còn đóng cửa lâu dài trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, dịch tả lợn chưa có vắc-xin phòng bệnh, chưa biết đến khi nào có thể dập được hết dịch.

Nhiều doanh nghiệp mong muốn những quy định trên thay đổi để họ có thể sống chung được với bệnh dịch tả lợn châu Phi để những sản phẩm thịt lợn an toàn, không có bệnh vẫn có thể lưu hành, hoạt động kinh doanh không bị đình trệ.

Trên thực tế, theo Bộ Công Thương, việc tiêu thụ thịt lợn sạch bệnh cũng bị nghẽn lại. Thậm chí có những đàn lợn quá cân, lên tới 170kg/con cũng chưa xuất chuồng được. Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với các bộ liên quan để đưa ra những chính sách hỗ trợ tiêu thụ lợn sạch, đặc biệt tính đến chuyện giúp các doanh nghiệp cấp đông thịt lợn.

Ngành chăn nuôi hiện nay chiếm 5% GDP cả nước, đàn lợn Việt Nam lớn thứ 7 thế giới. Vì thế, đã có nhiều đề xuất ổn định cung cầu thịt lợn trong thời gian tới.

Gạo Việt trước thay đổi chính sách nhập khẩu từ Philippines

(vtv.vn) Để khai thác tốt thị trường Philippines, không cách nào khác là gạo Việt phải nâng cao chất lượng và có giá bán thật cạnh tranh.

Mới đây, Philippines đã chính thức thông qua đạo luật xóa bỏ hoàn toàn quy định về hạn ngạch nhập khẩu gạo, chuyển sang áp dụng thuế tự vệ đặc biệt. Do đây là thị trường lớn nhập khẩu gạo Việt Nam nên ngay khi được áp dụng, chính sách này đã tác động mạnh đến hoạt động xuất khẩu gạo trong nước.

Không phải chờ đợi hạn ngạch xuất khẩu, có thể trực tiếp kết nối và ký kết hợp đồng với doanh nghiệp Philippines, ông Nguyễn Huy Vũ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Tài cho biết: Chính sách mới đang tạo điều kiện rất thuận lợi để tăng sản lượng gạo Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này.

Lợi thế là gạo nhập khẩu từ Việt Nam vào Philippines có mức thuế suất 35%, thấp hơn mức 40% và 180% so với các nước ngoài khối ASEAN. Tuy vậy, chính sách thuế hóa đã phá vỡ thế độc quyền xuất khẩu gạo của Việt Nam và Thái Lan tại thị trường này. Theo cơ chế mới, ngoài Thái Lan, gạo Việt sẽ phải cạnh tranh với nhiều nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới.

Được biết, trong hơn 2 triệu tấn gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019, Philippines chiếm tới 38% và lần đầu tiên sau nhiều năm vươn lên dẫn đầu nhập khẩu gạo của nước ta.

THU THỦY

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SẢN THÁI BÌNH

Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Là đơn vị tiêu biểu của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, những năm qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Công ty những năm tiếp theo. Ông Trần Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết: Đảng bộ Công ty có gần 60 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, những năm qua, Công ty luôn sản xuất, kinh doanh ổn định, từng bước tăng trưởng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động và các cổ đông. Kết quả đó có nhiều nguyên nhân song yếu tố con người đóng vai trò then chốt. Công ty hoạt động theo phương châm Đảng lãnh đạo toàn diện, Hội đồng quản trị quản lý, Ban giám đốc điều hành, người lao động và các cổ đông giám sát. Tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng thuận, đảng viên được phân công

phụ trách ở các lĩnh vực công tác khác nhau, sắp xếp khoa học, phù hợp với năng lực, sở trường của từng vị trí. Các vai trò chủ chốt từ Ban giám đốc, kế toán trưởng đến các trưởng phòng đều là đảng viên và là bí thư chi bộ nên việc sinh hoạt đảng đã trở thành nề nếp. Vào ngày 5

tháng, Đảng ủy họp công tác đảng kết hợp với giao ban công tác chuyên môn.

Ngoài những vị trí then chốt là đảng viên thì còn có khoảng 30% đảng viên của Công ty là nữ làm cán bộ kỹ thuật, nắm vị trí quan trọng nhất trong khâu sản xuất. Các đảng

viên đều gương mẫu, nhất là thực hiện việc chuyên môn và nội quy, quy chế của Công ty. Đặc biệt, với vai trò Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Văn Quang đã xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty. Định hướng công



Sản lượng bán ra của Công ty tăng khoảng 25%/năm.

tác sản xuất, kinh doanh được Đảng ủy, Hội đồng quản trị xác định ưu tiên chế biến hải sản nội địa làm chủ đạo, sản xuất, kinh doanh ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, Công ty luôn đề cao yếu tố con người, ưu tiên đào tạo cán bộ trẻ có năng lực, không ngừng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị. Bên cạnh đó không ngừng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như mô hình chế biến sản phẩm hải sản ăn liền, cải tiến quy trình chế biến chượp, xây dựng hệ thống bể thử nghiệm phương pháp gài nén, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và sản xuất sản phẩm nước mắm cốt cá cơm...

Dưới sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, những năm qua, Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình luôn giữ vững thương hiệu trên thị trường. Làm được điều này, ông Quang cho rằng hai vấn đề quan trọng nhất cần phải duy trì đó là chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ. Muốn có chất lượng sản phẩm tốt thì nguyên liệu đầu vào phải đạt chất lượng, tươi, bảo đảm và sản xuất phải đúng quy trình của nước mắm truyền thống. Nếu sản phẩm không bảo đảm về chất lượng

tuyệt đối không được đưa ra thị trường. Nghề làm nước mắm truyền thống không hề đơn giản bởi tính từ khi mua nguyên liệu tới khi ra sản phẩm phải cách 1 năm nên việc quay vòng vốn cũng rất chậm. Tuy nhiên, với chiến lược không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các mặt hàng, ưu tiên đầu tư những hạng mục cho sản xuất, sản lượng bán ra hàng năm không chỉ tăng khoảng 25% mà Công ty còn đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào xây dựng cơ sở vật chất và phương tiện vận tải bằng nguồn vốn tự có.

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình cũng gặp không ít khó khăn, nhất là trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp. Ngoài ra, chi phí nguyên liệu đầu vào ngày càng cao, trong khi giá thành sản phẩm lại không thay đổi, nguồn nhân lực cũng ngày càng khan hiếm, việc tuyển dụng cần bộ gặp nhiều khó khăn. Để chiếm lĩnh được thị trường, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa ra thị trường những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trên cơ sở giá cả hợp lý, bảo đảm an toàn.

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN BÌNH

Đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế

Với phương châm hoạt động gần dân, sát dân, thời gian qua, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Tân Bình (thành phố Thái Bình) luôn sát cánh cùng nhân dân phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển. Gia đình anh Nguyễn Hữu Hưởng, thôn Trường Mai là một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả cao của Quỹ. Xuất phát điểm từ một cơ

sở sản xuất gạch bê tông chỉ có 10 lao động, đến nay anh Hưởng đã phát triển quy mô lên thành công ty với 17 lao động, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Trung bình mỗi tháng công ty sản xuất từ 80 - 90 vạn gạch với doanh thu khoảng 500 triệu đồng. Sản phẩm của công ty không chỉ tiêu thụ trên địa bàn xã mà còn ở khắp các địa phương trong tỉnh. Anh Hưởng chia sẻ: Nhờ có Quỹ TDND Tân Bình luôn đồng hành trong

quá trình sản xuất công ty mới có được quy mô như ngày hôm nay. Tôi rất hài lòng khi vay vốn của Quỹ bởi thủ tục vay rất nhanh chóng lại không gây phiền hà gì.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Quỹ TDND Tân Bình đã mở rộng địa bàn hoạt động sang xã Đông Hòa với tổng số hơn 1.400 thành viên. Ông Nguyễn Cao Sơn, Giám đốc Quỹ cho biết: Trong quá trình hoạt động, Quỹ luôn bám sát

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để thực hiện cho vay theo đúng trọng tâm, trọng điểm. Với vai trò là tổ chức tín dụng trung gian kết nối giữa các thành viên, Quỹ luôn quan tâm đến công tác huy động vốn nhân rồi trong nhân dân, từ đó tạo nguồn lực để cho các thành viên vay phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Trong hoạt động cho vay, để bảo đảm tăng trưởng tín dụng, Quỹ tăng cường chỉ đạo cán bộ phụ trách từng khu vực chủ động tìm kiếm khách hàng, thực hiện chế độ lãi suất cho vay linh hoạt, phù hợp với từng thời kỳ, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn. Bên cạnh đó, Quỹ còn thường xuyên cử cán bộ, nhân viên tham gia các

lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm điều hành tốt mọi hoạt động. Đến nay, trong 12 cán bộ, nhân viên của Quỹ thì 9 người có trình độ đại học, 1 người có trình độ cao đẳng, 2 người có trình độ trung cấp. Ngoài ra, Quỹ còn được cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động. Chính vì thế, uy tín của Quỹ ngày càng được nâng cao, người dân tin tưởng hơn khi đến giao dịch.

Nhờ tích cực triển khai thực hiện các giải pháp, hoạt động của Quỹ TDND Tân Bình luôn duy trì ổn định và hiệu quả. Đến ngày 31/3/2019, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt 100,8 tỷ đồng, tăng 8,66% so với thời điểm 31/12/2018; trong đó, huy

động tiền gửi tiết kiệm đạt 96 tỷ đồng, tăng 10,3% so với thời điểm 31/12/2018. Tổng dư nợ cho vay đạt 71 tỷ đồng, chiếm 70% thị

phần vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng trên địa bàn xã Tân Bình và xã Đông Hòa. Nguồn vốn tín dụng của Quỹ TDND Tân Bình

không chỉ giúp nhân dân phát triển kinh tế mà còn góp phần đẩy lùi nạn tình đói nghèo trên địa bàn.

MINH HƯƠNG



Nguồn vốn vay từ Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Bình đã giúp gia đình anh Nguyễn Hữu Hưởng (thôn Trường Mai, xã Tân Bình) phát triển nghề sản xuất gạch bê tông.